



## เมนูข้อมูล

นายคาต้า

# 'สิ้นศรัทธาในตัวเอง' เฟื่องฟู

**แ**ก่นแก่นที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตย  
หยุดยั้งอยู่ได้คือ "ประชาชนศรัทธาใน  
อำนาจของตัวเอง"

ประชาธิปไตยในความหมาย "อำนาจของ  
ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน" เป็น  
อย่างอื่นไม่ได้เลยนอกเสียจาก "ประชาชนต้อง  
เชื่อมั่นในอำนาจตัวเองว่าเป็นเครื่องมือที่จะ  
จัดการเพื่อนำความสุขมาสู่การอยู่ร่วมกัน"

เป็นความเชื่อมั่นในอำนาจตัวเองอย่างพร้อม  
ที่จะเชื่อมั่นในอำนาจคนอื่น อันหมายถึงสภาวะ  
จิตใจที่เปี่ยมด้วยสำนึกแห่งความเท่าเทียม

ไม่สร้างอัตตาตัวตนขึ้นมากำหนดใคร  
และไม่ยอมให้ใครสร้างอัตตาตัวตนขึ้น  
มากำหนดเรา เป็นการอยู่ร่วมกันหยัดกับ  
ประนีประนอมหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

**ส**วนแก่นแกนของอำนาจเผด็จการนั้น  
ก่อรูปขึ้นด้วยสำนึกซึ่งไร้ความสามารถ  
ที่จะศรัทธาต่อตัวเอง ดันรน ดันหาสิ่งที่ดีกว่าจะ  
ช่วยตัวเองได้ ไหว่ว่าเอาเขาเอายึดเกาะพึ่งพา  
ด้วยไม่เชื่อว่าตัวเองจะดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง

ไม่ศรัทธาตัวเอง ย่อมไม่ศรัทธาในมนุษย์  
จากนั้นขยายสำนึกแห่งสภาวะไร้ศรัทธาตัว  
ตนนั้นก่อเกิดเป็นอัตตามุ่งงบการเพื่อนำชีวิตอื่น  
ร่วมสังเวยความงมงาย

ว่าเหว่เกินกว่าจะยืนหยัดด้วยตัวเอง

จึงทางหนึ่งมุ่งสร้างอำนาจที่ไม่ใช้ศรัทธาในมนุษย์  
อีกทางหนึ่งทำลายโล่งผู้เชื่อมั่นในมนุษย์ชาติ  
ด้วยเห็นว่าเป็นอันตรายระบบที่ตัวเองยึดถือ

รูปธรรมของยุคนี้ ที่เชื่อมต่อกับ "ศรัทธาต่อ  
ตัวเอง" อันหมายถึง เชื่อในอำนาจของประชาชน  
เหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยธรรมชาติแห่งลัทธิไม่ศรัทธาต่อมนุษย์ชาติ  
จึงไม่แปลกใจที่ในยุคสมัยเช่นนี้ "สภาผู้แทน  
ราษฎร" จะถูกกระทำให้ประชาชนสิ้นศรัทธาใน  
ทุกวิถีทาง

ระหว่างแนวทาง "ศรัทธาต่ออำนาจ  
ประชาชน" กับ "ไม่ศรัทธาต่อความสามารถ  
ของมนุษย์ชาติ"

**พ**ลสารวจของ "นิด้าโพล" ทำให้คิดถึงคำ  
ตอบของยุคสมัยได้อยู่กลางๆ ว่าจะพากัน  
ไปในทิศทางไหน

เมื่อถามว่าเห็นอย่างไรกับการประชุมสภาผู้  
แทนราษฎรที่ล้มบ่อยครั้ง เพราะไม่ครบองค์  
ประชุม

ส่วนใหญ่คือร้อยละ 54.13 ตอบว่า สภาล่ม  
บ่อยทำให้ประชาชนเบื่อหน่าย และเกิดความ  
เสื่อมศรัทธา, ร้อยละ 33.02 ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล  
และฝ่ายค้านเล่นเกมการเมืองกันมากเกินไป,

ร้อยละ 23.49 บอกเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมือง  
เมือง ซึ่งเกิดขึ้นทุกยุคสมัย, ร้อยละ 19.92  
เห็นว่า ส.ส.ไม่ค่อยเข้าประชุม ทำงานไม่คุ้ม  
กับเงินเดือน

เมื่อถามว่า ควรแก้อย่างไร ร้อยละ 45.08  
ให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่, ร้อยละ 23.25 ให้คน  
ที่ไม่อยากเข้าประชุมลาออกไป, ร้อยละ 20.08  
ให้ประกาศชื่อ ส.ส.ที่ไม่เข้าประชุม

หากได้ติดตามความเป็นไปถึงสาเหตุที่  
ทำให้สภาล่ม ย่อมรับรู้ได้ไม่ยากว่าต้นทางมา  
จาก "ฝ่ายบริหาร" ไม่ยอมรับผิดชอบต่อ  
ส.ส. และเล่นเกมให้ลงคะแนนใหม่ กระทั่ง  
ส.ส.ฝ่ายค้านเลือกที่ไม่เข้าประชุมเพราะรับกับ  
การไม่ยอมรับมติของที่ประชุมที่ฝ่ายรัฐบาล  
แสดงออกไม่ได้

แต่กลับกลายเป็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่  
เห็นว่า "ส.ส." อันเป็นตัวแทนอำนาจประชาชน  
ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา

นั่นหมายถึงการทำให้ "สภาผู้แทนราษฎร"  
อันเป็นสถาบันหนึ่งเดียวในยุคสมัยนี้ที่ยัง  
กับอำนาจประชาชน ตกเป็นจำเลย

การก่อกระแสให้ประชาชนสิ้นหวังต่อความเชื่อ  
มั่นในอำนาจของตัวเอง และประสบความสำเร็จ  
และนั่นหมายถึง **แนวโน้มความเฟื่องฟู  
ของ "ลัทธิไม่ศรัทธาต่อมนุษย์ชาติ" ●**